

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

1.	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)
2.	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS)

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การ แก้ไข
3.11. รายละเอียด เกี่ยวกับนโยบาย การลงทุนและ ลักษณะพิเศษ :	<p><b>SCBTMF</b></p> <p>กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตัวสัญญา ใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืม หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>กองทุนจะลงทุนในตราสารการเงินที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อ ทวงถาม หรืออายุของสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญานั้น</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคา ตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อายุของธุรกรรมดังกล่าว ข้างต้นต้องไม่เกิน 397 วัน โดยประมาณ โดยกองทุน กำหนดการดำรงอายุถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะ ได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment</p>	<p>กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบ สถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือ พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับ อาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตัวสัญญา ใช้ เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืม หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>กองทุนจะลงทุนในตราสารการเงินที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรืออายุของสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญานั้น</p> <p><u>ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 397 วันได้</u></p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อายุของธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นต้อง ไม่เกิน 397 วัน โดยประมาณ โดยกองทุนกำหนดการดำรงอายุถ่วง น้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่ กองทุนรวมลงทุนไว้ (portfolio duration) ณ ขณะใด ๆ <math>\leq 92</math> วัน</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade)</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตาม ภาคผนวก 2 (label fund) ของประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การ ลงทุนของกองทุนรวม</p> <p>จาก กลต.กน.(ว) 1/2559 ข้อ 2.1.4(2)(ก) ที่แก้ไข ให้กอง MMF สามารถ ทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 397 วัน ได้</p>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การ แก้ไข
	<p>grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนนี้มีอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p>	<p>และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนนี้มีอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ เกิน 92 วัน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p>	
	<p><b>SCBTMFPLUS</b></p> <p>กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินค้ำประกันพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอวัล หรือผู้รับค้ำประกัน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจจะลงทุนในเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรืออาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์/ตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนลงทุน โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎ ข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาตราสาร/หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น โดยในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจเพิ่มการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสาร/หลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือความผันผวนจากการลงทุน เป็นต้น</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับ</p>	<p>กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินค้ำประกันพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอวัล หรือผู้รับค้ำประกัน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจจะลงทุนในเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรืออาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์/ตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนลงทุน โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎ ข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาตราสาร/หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น โดยในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจเพิ่มการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสาร/หลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือความผันผวนจากการลงทุน เป็นต้น</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 2 (label fund) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุนรวม</p>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไข
	<p>ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)</p> <p>ทั้งนี้ ตราสาร/หลักทรัพย์/ธุรกรรมที่กองทุนลงทุนข้างต้นนั้นมีการกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระหรืออายุของธุรกรรมไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยกองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ของตราสารที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนนี้มีอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p>	<p>น่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)</p> <p>ทั้งนี้ ตราสาร/หลักทรัพย์/ธุรกรรมที่กองทุนลงทุนข้างต้นนั้นมีการกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระหรืออายุของธุรกรรมไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 397 วันได้ โดยกองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ของตราสารที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดๆ <math>\leq 92</math> วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนนี้มีอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ เกิน 92 วันติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p>	<p>จาก กลต.กน.(ว) 1/2559 ข้อ 2.1.4(2)(ก) ที่แก้ไขให้กอง MMF สามารถทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 397 วันได้</p>